



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2550 หน้า 27

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ใด <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

แนะมหา'ลัยพัฒนาคนวัยทำงาน

จากการสัมมนาการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 17 เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นผู้บริหารระดับสูงเพื่อต้องการสร้างผู้บริหารมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รอบรู้ทั้งทางกว้างและทางลึก แต่ที่ผ่านมามีผู้บริหารมักจะทำตามแนวทางเดิม ๆ ในขณะที่โลกปัจจุบัน เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากเปรียบเทียบเหมือนเข็มนาฬิกาของนาฬิกา แต่การปรับตัวของมหาวิทยาลัยเปรียบเหมือนเข็มชั่วโมงหรือเข็มวัน ทำให้ไม่สามารถพัฒนามหาวิทยาลัยได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้

เลขาธิการ กกอ. กล่าวต่อไปว่า การพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้มีวิสัยทัศน์เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ผู้บริหารต้องรู้ในเรื่องประชากรศาสตร์ หรือภาวะการจ้างงาน ดังนั้นการเปิดหลักสูตรต่าง ๆ ต้องคำนึงถึงความต้องการกำลังคนของสังคมเป็นหลัก ไม่ใช่เปิดตามความต้องการของผู้สอนหรือผู้เรียนเพราะ ถ้าเปิดหลักสูตรไม่ตรงกับความต้องการของสังคม จะทำให้เกิดปัญหาตามมา คือ การว่างงาน การจ้างงานไม่ตรงวุฒิ หรือการจ้างงานต่ำกว่าวุฒิ ซึ่งเป็นการสูญเปล่าทางการศึกษา นอกจากนี้การลงทุนระบบโครงสร้างมหาวิทยาลัยต้องคำนึงถึงจำนวนคนที่จะเข้ามาสู่ระบบ เนื่องจากปัจจุบันอัตราการเกิดของประชากรลดลง ดังนั้นจำนวนคนที่จะเข้าสู่ระบบอุดมศึกษาก็ต้องลดลงตามไปด้วย ซึ่งจะทำให้เกิดการแย่งชิงนักศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา

"ปัจจุบันมหาวิทยาลัยทุ่มเททรัพยากรให้แก่ผู้เรียนที่มาจากชั้นม.6 ซึ่งมีประมาณ 300,000 คน แต่กลับไม่ค่อยให้ความสำคัญกับคนในวัยทำงานที่มีอยู่ประมาณ 30 ล้านคน ดังนั้นในอนาคตควรหันมาดูแลและพัฒนาหลักสูตรเพื่อคนวัยทำงานให้มากขึ้นเพื่อให้คนกลุ่มนี้ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิตของประเทศต่อไป" เลขาธิการ กกอ. กล่าว.